

# ทีโอ กรุ๊ป เปิดตัวสินค้า AC AUTOGAS เต็มรูปแบบ



ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมากมายในงานแถลงข่าว การดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ของ บริษัท ทีโอ จำกัด ผู้นำเข้าอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สในรถยนต์ AC AUTOGAS เมื่อ ปายวันที่ 17 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม P1D ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ โดยได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์ AC STAG-4 ECO พร้อมเปิดตัวฟรีเซ็นเตอร์ของชุดผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ ทั้ง 4 รุ่น โดยรุ่น STAG-4 ECO ได้คุณเบิร์ด กิตติพิชญ์ นิลนพรัตน์ นักแสดงช่อง 3 เป็นฟรีเซ็นเตอร์ รุ่น STAG-4 PLUS ได้คุณอิม อธิตะ วิทยาศาสตร์นันทน์ นักแสดง พิธีกรชื่อดังเป็นฟรีเซ็นเตอร์ รุ่น STAG-300 ISA2 ได้คุณว้าว วัชรวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ นักแข่งรถระดับประเทศเป็นฟรีเซ็นเตอร์ และสุดท้ายรุ่น STAG-300 PREMIUM ได้คุณสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล นักธุรกิจ ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอ็นจิเนียริง เป็นฟรีเซ็นเตอร์

และในโอกาสนี้ คุณไอซ์ ภัทรวุฒิ เขี่ยมสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอ จำกัด ได้เผยถึงแผนการตลาดในปีนี้ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบผ่านทุก ๆ สื่อ ไม่ว่าจะเป็น Free TV, Cable TV, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ป้ายคัทเอ๊าท์, บิลบอร์ด, เว็บไซต์ และรวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดตลอดทั้งปี

AC ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อย่างกิจกรรมร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม, โครงการกล่อง ECU จมน้ำ AC เปลี่ยนให้ในราคา 1,000 บาท โดยได้รวบรวมเงินรายได้ทั้งหมดจำนวนกว่า 120,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ต่อไป

กิจกรรมทางการตลาดแนวรุก ของปีนี้ คือ โครงการ AC Bangkok Road show กับการออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ AC AUTOGAS ทั่วกรุงเทพฯ ตลอดทั้งเดือนมีนาคม จากนั้นจะเป็นการออกบูธในงาน Bangkok International Motorshow ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี บูธ C41-44

จากนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2555 ซึ่งจะมีขบวนรถติดตั้งแก๊สจำนวน 150 คันเข้าร่วมแข่งขัน บนเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จัดตั้งเป็นกองทุนมูลนิธิ อ้อ แอคชั่น โดยคุณอนันต์ จันทรวรัตน์ เพื่อช่วยเหลือช่างภาพที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าเป็นสมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่นค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกตลอดทั้งปี อาทิ AC Caravan, AC Academy, AC Championship, AC Challenge Day และ Motor Sport สามารถติดตามข่าวสารรวมถึงกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ได้ที่

